



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งสินค้าสหกรณ์ร่วมงานแสดงสินค้า“Thailand Exhibition 2011” ที่ประเทศสิงคโปร์ หวังขยายตลาดสินค้าสหกรณ์ไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หอบข้าวหอมมะลิ ลำไยเนื้อสีทอง บุกสิงคโปร์ ร่วมแสดงสินค้า ในงาน “Thailand Exhibition 2011” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางการขยายตลาดสินค้าของสถาบันเกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน “Thailand Exhibition 2011” ณ ประเทศสิงคโปร์ว่า สิงคโปร์มีประชากร ประมาณ 4.8 ล้านคน ขนาดตลาดค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อการอุปโภค-บริโภค สินค้าที่นำเข้ามาจากไทยเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงมีจำนวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารทะเล อาหารกระป๋อง นอกจากนี้ สินค้านำเข้าเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่สาม ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ใต้หวัน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ทำให้สิงคโปร์เป็นฐานในการทำการค้ากับทั่วโลก เป็นประตูสู่เอเชีย-แปซิฟิก ศูนย์การค้า /บริการของภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ สิงคโปร์แม้เป็นตลาดขนาดเล็ก แต่ประชากรมีรายได้สูง จึงนิยมสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าค่านึงถึงราคาของสินค้า ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ลำไยเนื้อสีทอง รวมทั้งเปิดโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ยุโรป หรือตลาดเอเชียอื่นๆ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ทุกระดับสากล เพื่อให้สมาชิกของสถาบันเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรในประเทศ-ต่างประเทศ และเอกชนทั้งในประเทศ- ต่างประเทศ ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้เข้าร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในการแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในโครงการงาน “Thailand Exhibition 2011” ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับสหกรณ์ของไทยได้มีโอกาสพบกับผู้ซื้อในประเทศสิงคโปร์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง

“วัตถุประสงค์ในการร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการตลาดของสถาบันเกษตรกร ที่มีความพร้อมด้านปริมาณการผลิต และการบริหารจัดการ ให้นำสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรไทยให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ได้รู้จักสินค้าเกษตรกรไทยเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดให้กับสินค้าของสถาบันเกษตรกร”

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ลำไยสีทองลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน และสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วม งานดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งได้เรียนรู้การตลาดในต่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าของสถาบันเกษตรกร พร้อมกับ ได้นำสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิ ลำไยเนื้อสีทอง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเจรจาธุรกิจอีกด้วย